

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 279 (15/2564) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัตินโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นครั้งแรก ซึ่งต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 282 (3/2565) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 รับรองให้มีการใช้นโยบายต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

นิยามศัพท์

เอสซีจี เคมิคอลส์ หมายความว่า บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (รวมเรียกว่า "เอสซีจี เคมิคอลส์") ทั้งในและต่างประเทศ มีนโยบายดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงงานในทุกระดับขององค์กร ความต้องการและความคาดหวังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำประเด็นมาใช้ประกอบการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมดังนี้

บรรษัทภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

- ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ควบคุมการดำเนินธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System) และสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนประเด็นสำคัญในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประเมินผลกระทบและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกิดจากองค์กรและผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่มีต่อองค์กร

เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตลอดโซ่อุปทาน ให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- พัฒนานวัตกรรม โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์และบริหารนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริง ช่วยสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

และสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ในการเข้าถึงเครือข่ายการวิจัยนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างคามยั่งยืนของธุรกิจ

- ออกแบบสินค้าและบริการ ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รักษาคุณค่าทรัพย์สินตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สนับสนุนการอนุรักษ์น้ำ และส่งเสริมความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของอุตสาหกรรม รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
- ผลิตสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อระบบการจัดการดูแลสินค้าให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Product Stewardship Management System) หลีกเลี่ยงและควบคุมการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการ และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ ตลอดวัฏจักรชีวิต
- สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตลอดโซ่อุปทาน โดยการสร้างความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (SCGC Supplier Code of Conduct)

สังคม ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มุ่งมั่นสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน และเชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในทุกแห่งที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ

- เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน และไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม กลุ่มเปราะบาง หรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมาย และปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและเป็นธรรม
- พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความสามารถในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัท ด้วยการพัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้ว (Upskill) และการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมความปลอดภัย พร้อมกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ความมั่นคงและอาชีวอนามัยเพื่อขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และสุขภาพ และมั่นใจว่าพนักงานและคู่ธุรกิจปราศจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยจากการทำงาน
- ดูแลชุมชนรอบโรงงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง พัฒนาสังคม จัดกิจกรรมรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ผ่านโครงการเพื่อสังคม รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับ ชุมชน ราชการ คู่ธุรกิจ หน่วยงานภายนอก และองค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจ

สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

- ส่งเสริมการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการพลังงาน เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้ถูกควบคุมดูแล
- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรที่ทันสมัย และประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล เพื่อให้กระบวนการผลิตมีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และควบคุมป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้น
- ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน สนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท จึงกำหนดให้เอสซีจี เคมิคอลส์ ทั้งในและต่างประเทศ นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee (SDC)) กำหนดนโยบายย่อยแต่ละประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท จึงกำหนดให้เอสซีจี เคมิคอลส์ ทั้งในและต่างประเทศ นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำหนดนโยบายย่อยแต่ละประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565



(นายชุมพล ณ ลำเลียง)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 282 (3/2565) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 1) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 (7/2565) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 2)